



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
เรื่อง ปรัชญาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

เพื่อให้การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ในด้านการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง กำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ไว้ดังนี้

“สร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์เชิงบูรณาการ”

Integrated Experiential Learning (IEL)

“ผลลัพธ์การเรียนรู้” (Learning Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติหรือการเรียนรู้จริงในทำงานระหว่างการศึกษา ประกอบด้วยผลลัพธ์ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) ด้านจริยธรรม (Ethics) และด้านลักษณะบุคคล (Character)

“ประสบการณ์เชิงบูรณาการ” (Integrated Field Experiences) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ และบูรณาการทางวิชาการ วิชาชีพ การฝึกปฏิบัติระหว่างการศึกษาและการฝึกประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

“ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะด้าน” (Specific Learning Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดกับผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้านของแต่ละหลักสูตร กระบวนการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติหรือการเรียนรู้จริงระหว่างการศึกษา การฝึกเป็นนักคิด นักจัดการ รวมถึงการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

“ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป” (Generic Learning Outcomes) หมายถึง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สร้างความรู้คู่คุณธรรม เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นพลเมืองดิจิทัลและพลเมืองเข้มแข็ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณี สัตยาภรณ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์